
Skólaráðsfundur 4. mars 2020  
Mætt, Gunnhildur Sigurjóns, Þórunn, Hermann, Dísella, Victoría, Þröstur, Helena, Vilborg fundarritari  
  

1. Skóladagatal kynnt og lagt fram til samþykktar.  
a. Þröstur kom með þá tillögu að hafa öskudagsballið frekar á 
þriðjudegi (sprengidegi) og slá köttinn úr tunnunni. Þetta þótti fundarmönnum góð tillaga.  
Skóladagatal einróma samþykkt.  

2. Umbótaáætlun MMS við erum að vinna að umbótaáætlun tókum hálfan starfsdag í það. Í 
umbótaáætlun er lagt til að skólaráð haldi opinn fund fyrir skólasamfélagið, gott að stefna á það í 
lok apríl eða byrjun maí .  
3. Aðbúnaður í skólanum nokkuð góður innandyra en ekki utan.  
4. Gunnhildur kom með spurningu um sundkennslu og Þórunn sagði að erfitt væri að fá 
sundkennara en ef fólk veit um sundkennara á lausu þá að láta vita af því.   
5. Búumst við 16 nemendum i grunnskóladeild og 2 í leikskóladeild á næsta skólaári.  

Fleira ekki rætt fundi slitið 15:40.  
 


